



ประกาศสำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่อุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ส่วนจัดการฐานข้อมูล ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

ด้วยสำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่อุดรธานี ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ด้านช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธาธิการ ปฏิบัติงานในส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่อุดรธานี
โดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท และได้รับเงินค่าครองชีพเดือนละ ๑,๗๘๕ บาท โดยการคัดรายชื่อ
ผู้ขึ้นทะเบียนงานไว้กับสำนักงานจัดหางานอุดรธานี จำนวน ๔ ราย และได้แจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์
การสมัครสอบให้บุคคลดังกล่าวไปยื่นใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ในเวลาราชการ

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครสอบและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๖๓๐๐๑	นายจิระวัฒน์ วุฒิสิงห์
๒	๖๓๐๐๒	นายภาคินัย ใจพระ

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วัน เวลา ที่สอบ	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	วิธีการสอบ	สถานที่สอบ
๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	๖๓๐๐๑ - ๖๓๐๐๒	ความรู้ความสามารถทั่วไปและ ความสามารถในตำแหน่ง (ข้อเขียน) ๑๐๐ คะแนน - ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับ งานช่างสำรวจเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ - ทดสอบวิธีการคำนวณหาค่าพิกัด เนื้อที่ ตามหลักวิชาการตรีโกณมิติ	ห้องประชุม สำนักงานธรรมาภิบาล พื้นที่อุดรธานี ชั้น ๒
๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.	๖๓๐๐๑ - ๖๓๐๐๒	ภาคความรู้ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน - การมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถ ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ ความ รับผิดชอบ ความอดทนเสียสละ ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ และไหวพริบปฏิภาณ	ห้องประชุม สำนักงานธรรมาภิบาล พื้นที่อุดรธานี ชั้น ๒

/ผู้ที่สอบ.....

ผู้ที่สอบคัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการสัมภาษณ์จะประเมินจากประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงาน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับเพื่อน ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น

๓. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพสตรีสวมเสื้อสุภาพ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ไม่อนุญาต ให้สวมเสื้อยืดคอกลมเข้าห้องสอบ)

๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ

๓.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบเพื่อใช้แสดง คู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตในการ สอบอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้ คะแนนก็ได้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้างต้นทราบว่า การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไข ในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกข้างต้น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ได้ตรวจ และประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การรับสมัครหรือมิได้รับอนุมัติ จากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปีรับสมัครหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณวุฒิต้องตาม หลักเกณฑ์การรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี และทางเว็บไซต์ สำนักงาน <https://udonthani.treasury.go.th/th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุชาติ ชัยจิตร)
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี